

BWG – ชื่อดี แต่บางทีก็เล่นยาก

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ การที่ราคาจะขึ้นจะลง มันก็ไม่เกี่ยวกันอะไรกับชื่อหุ้นหรอกนะครับ หรือแม้แต่มันก็อาจจะไม่เกี่ยวทั้งปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยเทคนิคเอาเสียเลยก็มี ไม่อย่างนั้น ไม่เรียกว่า หุ้นไทย หรือที่ใครๆ ซอลพูดกันมานานแล้วว่า “Thailand Only” อะไรทำนองนั้นแหละ... อย่างวันวาน มีหุ้นที่ดูยังไง จากวันก่อนหน้า ก็ไม่น่าจะขึ้นแรงๆ ได้ ไม่ว่าจะดูกราฟ หรือดูพื้นฐาน แต่แล้วเป็นไง หลายๆ ตัวเลยแหละ วิ่งขึ้นชนซิลิ่ง หรือ ขึ้นเกิน 10% ก็มี... ไม่เกี่ยวพื้นฐาน ไม่เกี่ยวเทคนิค แต่อาจจะปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างตลาดหุ้นสองวันที่ผ่านมา ก็ต้องมีปัจจัยภายนอกเสียมากกว่า ที่กดดันตลาดให้ซึ่มๆ มา 2 วันเต็มๆ แล้วถ้าหากว่าหุ้นตัวหนึ่ง ราคาขึ้นลง ไม่เกี่ยวกับพื้นฐาน และสัญญาณเทคนิค แกมไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆ ละ แต่ราคาขึ้นได้อย่างดี ยั่วน้ำลายให้เสียตายเป็นว่าเล่นนั้น ขึ้นอยู่กับอะไร... เหนือเมฆคงไม่ต้องกล่าวกระมัง เล่นยากเข้าไปทุกวันแล้วก็ว่าได้สำหรับหุ้นในเมืองไทย ถ้าไม่รู้อะไรแบบใกล้ชิดสนิททวงในจริงๆ ก็ยากยิ่งนัก ที่จะหวังเอากำไรก้อนงามๆ อย่างสมัยก่อนได้... ต่อให้บางที มีรู้ๆ กันมาว่า ราคาจะไปเท่าไหนเท่านี้ แต่เชื่อได้เลยครับ มีระแวง มีแอบขายชิงตัดหน้า แบบว่า จะหักหลังกันหรือชิงหนีก่อนอะไรก็ตามแต่ เรื่องแบบนี้ ของอย่างนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไป... ร่ายย่อย จะว่าไปจริงๆ ก็ได้เปรียบเวลาจะออกจากหุ้นตัวนั้นๆ นะ แต่บางครั้ง ก็จะมีกลับมานั่งเสียตายเป็นอีกนั้นแหละ บอกว่ารู้ทั้งรู้ แต่ก็กลับกลัวอะไรอย่างนี้... นี่แหละครับ ถึงได้บอกว่า ในตลาดหุ้น ไม่มีใครรู้จริงๆ และสิ่งที่ไม่รู้จริงๆ ก็คือ“ใจคน” นี่แหละครับ (ฝึกฝีมือดี ก้นไว้)

ดูตามเกม...

เห็นเกมการแกว่งของราคา ตั้งแต่การผ่านระดับ 1.20 ขึ้นมาได้นั้น ไม่เท่าไร แต่เห็นแถวๆ 1.23 นี่สิ คิดว่าจะไม่รอด... แต่ที่ไหนได้ เอาผ่านขึ้นมาได้หน้าชื่อ วันนี้ ก็ยังน่าจะมีลุ้นนะ

แนวรับ : ... 1.25-1.23 ยังน่าเก็บ ถ้าไม่ขึ้น ก็อย่าหลุด 1.20

เป้าหมาย : ... 1.40 และ 1.48 เล่นรอบ (มองยาวๆ ค่อยดีอีกที)

Price Chart...(BWG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BWG... จะมี High เดิมที่ระดับ 1.27 โดยหากถ้ามีสูงกว่าระดับนี้ได้ นั่นก็คือรูปแบบขาขึ้น น่าจะชัดเจน... ซึ่งถ้าตามเกมแล้ว ถ้ามีสูงกว่า 1.27 นั้น แล้วจะมีการอ่อนตัวตามมาบ้าง ก็ไม่ควรลงมามากกว่า 1.25 ไว้ก็น่าจะดีกว่า... แต่ถ้าจะเอาหลักๆ เลยแล้วนั้น การขึ้นที่มี แล้วจะมีการอ่อนตัวใดๆ ก็ตาม อย่างลงมาต่ำกว่า 1.20 ไว้ จะดีกว่า เรียกว่าดู Volume ในราคา ที่เล่นในวันวานแล้ว ก็น่าจะต้องทำนองนั้นแหละครับ... ส่วนเรื่องของสัญญาณ อ่านจาก MA ระยะสั้น ยังดูดีนะ ส่วนระยะกลาง ถ้าอ่านจากเส้น 3 เขียน ก็ยังคงคาดว่า น่าจะมีโอกาสไปได้ไกลๆ เหมือนกัน ถ้ายิ่งขึ้น แล้วไปดูโครงสร้างใหญ่ มองไกลได้มากๆ เลยทีเดียว

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน